

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม V501 ชั้น5 อาคารวิจัยประดิษฐ์หุ่ตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาโก กองบริหารงานวิจัยได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ครั้งที่ 4



โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์อชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย” ได้แก่ 1) ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 2) ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 3) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research) 4) ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ประเภทกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก) (MU – MiniRC) และ 5) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่



ในลำดับถัดไป ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์รัตพล เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2) การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge 3) การสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่มีอันดับสูงสุดร้อยละสิบ และได้มีการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ในการให้บริการจัดทำหนังสือ ตำรา และรวบรวมหนังสืออันทรงคุณค่า ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการที่ กพอ. กำหนด



นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กฤษชัย กิระสติน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยได้มีการสนับสนุนทุน เพื่อสร้างนวัตกรรม ได้แก่ ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนเรื่อง นวัตกรรม (Pre – seed Fund) และการให้บริการ MaSHARES Co – Working Space เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานวิจัย รวมไปถึงศูนย์ร่วม คิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) เพื่อการต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการทำธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดลสู่สากล

การประชุม ๔ ดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจ ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัย เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม จำนวน 52 คน และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex จำนวน 23 คน



ข้อมูลข่าว: นางสาวจรรยา สว่างชม
นางสาวสุปราณี ลัมพวงแก้ว
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล